

Số: /BC-VP

Hà Giang, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 (*chộ độ báo cáo định kỳ*). Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Năm 2023, Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng.

Đảng uỷ Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 317-KH/ĐU ngày 05/6/2023 học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Kết luận, quy định của Trung ương, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 330-KH/ĐU ngày 29/6/2023 triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 328-KH/ĐU ngày 29/6/2023 thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Đảng uỷ khôi về thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 365-KH/ĐU ngày 21/9/2023 thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên;... và các văn bản chỉ đạo khác theo quy định.

Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch: Kế hoạch số 220/KH-VP ngày 15/02/2023 thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 267/KH-VP ngày 23/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số 317/KH-VP ngày 01/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023... Từ đó nhằm

tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát đối với đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, qua phản ánh của các tổ chức đoàn thể và quần chúng... Kết quả cho thấy các Chi bộ và từng đảng viên đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, tự rèn luyện đạo đức, lối sống, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, tồn tại.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Sự chuyển biến về nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức**

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có quan điểm đúng đắn, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và có chuyển biến trong thực hiện tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình mới; xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu đến năm 2025 để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan Văn phòng.

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống gắn với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi nhiệm vụ công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức tự giác nghiên cứu, học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức nhận thức những nội dung thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, qua đó tích cực phản bác, phê phán những quan điểm sai trái, những thông tin trái chiều, những thông tin sai sự thật về hoạt động của Đảng, Nhà nước.

## **2. Về công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương**

Đảng uỷ, tập thể Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên lãnh chỉ đạo việc tuyên truyền công tác giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, các cuộc họp của tập thể cơ quan Văn phòng:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực đấu tranh đối với các hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

## **3. Về công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng địa phương, các nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/TU**

Đảng uỷ, tập thể Lãnh đạo Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Chỉ thị, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Cấp uỷ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã chủ động tuyên truyền, ngăn chặn các sản phẩm văn hoá độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình.

## **4. Về công tác kiểm tra, giám sát**

- Cấp uỷ, lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép với

các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định pháp luật về kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Quy chế dân chủ ở cơ sở cơ quan Văn phòng được thực hiện, đảm bảo theo quy định. Văn phòng đã xây dựng Kế hoạch số 220/KH-VP ngày 15/02/2023 thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2023. Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã có tác động tích cực trong việc thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan. Phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức biết và tham gia thảo luận đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, qua đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC; thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong toàn cơ quan Văn phòng.

- Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt” và các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, hách dịch, những nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

#### **1. Ưu điểm**

Luôn có sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025; ngăn chặn, đẩy lùi sự quy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh và của cơ quan Văn phòng.

- Cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động đoàn kết, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

Một số ít đảng viên, công chức, viên chức chưa sắp xếp thời gian công việc thực sự khoa học; việc thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc đôi khi chưa tích cực.

### **IV. CÁC NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, CCVC về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025.

**2.** Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác tổ chức Đảng, sinh hoạt Đảng theo định kỳ và từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

**3.** Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nêu gương trong công tác xây dựng chương trình công tác của tổ chức và cá nhân nhất là người đứng đầu, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chương trình kế hoạch đề ra.

**4.** Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các mô hình góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động.

**5.** Làm tốt công tác đánh giá, bình xét cán bộ, đảng viên công chức viên chức, người lao động hàng năm theo quy định. Kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan, đơn vị, nơi cư trú...

**6.** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác tự kiểm tra, tự giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HCTC.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lại Thị Hương**